



จดหมายข่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ติดตามข่าวสารได้ที่

WWW.FACEBOOK.COM/MOACTHAILAND

▶ พิธีบรวงสรวงต้นไม้ ปี 2567



● เกษตรฯ - พาโกดา ต้นส่งออกผลไม้คุณภาพไทยสู่จีน



● ทวีร์แนวทางลดต้นทุนอาหารสัตว์



● หนุนจัดทำมาตรฐานหนอนบีเอสเอฟ





เกษตรฯ - พาโกดา ต้นส่งออกผลไม้คุณภาพไทยสู่จีน



กระทรวงเกษตรฯ จับมือ พาโกดา ผลักดันส่งออกผลไม้คุณภาพของไทยสู่จีน สร้างความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคเอเชีย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กษ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน และเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในการจัดหาผลไม้ไทยคุณภาพสู่ตลาดจีน ร่วมกับ นางจาง เซียวเซียว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รมว.กษ. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัด กษ. และนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยาน ระหว่าง Shenzhen Pagoda Industry (Group) จำกัด (บริษัท พาโกดา) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ สำหรับพิธีการลงนามมีจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) บันทึกความร่วมมือในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่าง บริษัท พาโกดา กับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 2) หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีน ระหว่าง บริษัท พาโกดา กับ Richfield Fresh Fruit Co., Ltd. 3) หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีน ระหว่าง บริษัท พาโกดา กับ Sangthai Produce Co., Ltd และ 4) หนังสือแสดง

เจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีนระหว่างบริษัทพาโกดา กับ Fuzin Siam Inter Fruit Co., Ltd. ซึ่งคาดว่าจะภายหลังการลงนามจะมีการจัดซื้อทุเรียนประมาณ 13,824 ตัน และมังคุด 880 ตัน มูลค่ารวม 1,650 ล้านบาท ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกมีจุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร จึงส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอันดับต้น ๆ ของโลก โดยเฉพาะการผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพสูงมากมายหลายชนิด จึงได้ชื่อว่าเป็น Kingdom of Fruits และเป็นประเทศที่ส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้หลักการที่สำคัญ คือ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดับสินค้าภาคการเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการสร้างแบรนด์เนมสินค้าเกษตร การสร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงรวมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของผลไม้ไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนได้ 22 ชนิด และอยู่ระหว่างการขออนุญาตเปิดตลาดส่งออกผลไม้ไทยเพิ่มเติมอีกหลายรายการ ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผลไม้ไทย รวมถึงมาตรฐานของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้บริโภคชาวจีนเชื่อมั่นได้ว่าผลไม้ไทยนอกจากจะมีรสชาติที่ดีแล้ว ยังมีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนกว่า 2.36 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 213,468 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของมูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทย

“ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตจีนในฐานะผู้แทนรัฐบาลจีน ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศและหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยผลักดันและขยายตลาดผลไม้ที่โดดเด่นและมีคุณภาพของไทยในตลาดจีนเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างยั่งยืน” ร้อยเอก ธรรมนัส ส กล่าวเพิ่มเติม

ภายในงานแถลงข่าว ยังมีการจัดพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ไทยประจำปี 2567 ซึ่งฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และบริษัท พาโกดา กำหนดจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 8 - 14 พ.ค.67 ณ ประเทศจีน เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์คุณภาพมาตรฐานของผลไม้ไทย และการจัดจำหน่ายผลไม้คุณภาพของไทยผ่านหน้าร้านจำหน่ายผลไม้ของพาโกดา กว่า 6,000 สาขาทั่วประเทศจีน





หารือแนวทางลดต้นทุนอาหารสัตว์

‘รมช.ไชยา’ หารือแนวทางลดต้นทุนอาหารสัตว์ เร่งผลิตวัคซีนคุณภาพ แก้ปัญหาโคบาลชายแดนใต้

นายไชยา พรหมา รมช.กษ. เป็นประธานประชุมหารือความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของกรมปศุสัตว์ซึ่งที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าการลดต้นทุนอาหารสัตว์ จากการนำร่องลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกร จำนวน 4 ฟาร์ม ณ บ้านนากลาง อ.นาวิ่ง จ.หนองบัวลำภู (นาวิ่งโมเดล) ให้เกษตรกรทำอาหารสัตว์จากข้าวโพดพร้อมฝักหมัก เพื่อลดต้นทุนการผลิต ผลปรากฏว่าการดำเนินงานตั้งแต่ ธ.ค.66 – ก.พ.67 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตประมาณ 9.23 บาท/น้ำนมดิบ 1 กก. จากปกติต้นทุนการผลิตประมาณ 14 - 17 บาท/น้ำนมดิบ 1 กก. และโคนมสามารถผลิตน้ำนมได้มากกว่า 13.21 ลิตร/ตัว/วัน จากปกติสามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 9.77 ลิตร/ตัว/วัน 2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเพิ่มรายได้สำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (โคเพิ่มรายได้) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้รับแม่โคเป็นของตนเอง และช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับหลักเกณฑ์โครงการ

3) ความก้าวหน้าการผลิตและพัฒนาวัคซีน โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในปีงบประมาณ 2566 – 2567 อาทิ การพัฒนาวัคซีนรวมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียสำหรับโค-กระบือ โครงการพัฒนาเซลล์อัมตะแกะ (Lambtestis cell) เพื่อใช้สำหรับการผลิตแอนติเจนไวรัสลัมปีสกิน และโครงการพัฒนา

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิด viral vector ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าวัคซีนตัวปัจจุบัน ซึ่งจะพัฒนาสู่การผลิตเพื่อใช้งานต่อไป และ 4) ความก้าวหน้าโครงการโคบาลชายแดนใต้ ระยะนำร่อง ในส่วนพื้นที่ปัตตานีที่ได้รับปัญหาแม่โคไม่ตรงปก ปัจจุบันเกษตรกรได้ยกเลิกสัญญากับผู้ประกอบการรายเก่า และอยู่ระหว่างจัดหาแม่โคจากผู้ประกอบการรายใหม่ โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงการจัดการฟาร์มโคเนื้อตรวจาระบบสืบพันธุ์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมด้วยชุดฮอร์โมนเหนียวน้ำ เพื่อให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าแม่โคมีสุขภาพแข็งแรง สามารถตั้งท้องได้ ซึ่งผลผลิตของโครงการโคบาลฯ มีแม่โคตั้งท้อง จำนวน 293 ตัว คลอดแล้ว 118 ตัว ลูกโคหย่านม 99 ตัว

รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา ได้มอบนโยบายให้ ปศ. ดำเนินโครงการโคบาลชายแดนใต้ให้อยู่ในกรอบที่วางไว้ โดยขั้นตอนการตรวจรับแม่โคต้องตรงตามคุณลักษณะ รวมถึงต้องให้สิทธิเกษตรกรในการจัดซื้อแม่โคด้วยตนเองได้ เนื่องจากเป็นผู้รับภาระทางต้นทุนการผลิตในส่วนจังหวัดสตูลที่เกษตรกรประสบปัญหาด้านเงื่อนไขและพื้นที่ทางการเกษตร ตนจะลงพื้นที่ไปหารือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อหารือปรับโครงการให้มีความยืดหยุ่นต่อเกษตรกร และขับเคลื่อนโครงการระยะ 2 และ 3 ให้สามารถดำเนินต่อไปได้ราบรื่น

หนุนจัดทำมาตรฐานหนอนบีเอสเอฟ



‘รมช.อนุชา’หนุนจัดทำมาตรฐานหนอนบีเอสเอฟลดต้นทุนอาหารสัตว์โปรตีนสูง ทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน

นายอนุชา นาคาศัย รมช.กษ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม กษ. ว่า มาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะต้องยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐานสากล และมีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง จะต้องมุ่งพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบเดิม โดยยกระดับภาคเกษตรเข้าสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง มุ่งสู่การเป็นครัวของโลก เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายผลิตผลทางการเกษตรได้มากขึ้น ราคาดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ที่เน้นย้ำเพิ่มรายได้เกษตรกรไทย 3 เท่า ภายใน 4 ปี ทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทรวงเกษตรฯ จะต้องร่วมกันผลักดัน ตลอดจนแนวคิด เงินบาทแรกของแผ่นดินที่ต้องการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งกำลังซื้อหลัก โดยการหนุนอาชีพเสริมให้ชาวนา ลดพื้นที่เพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด ให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมกันหาแนวคิดและต่อยอดต่อไป

สำหรับที่ประชุมในวันนี้ ได้เสนอประเด็นเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ การจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติการที่ดีสำหรับการผลิตหนอนบีเอสเอฟ เนื่องจากหนอนบีเอสเอฟ หรือ Black Soldier Fly (BSF) นอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีศักยภาพนำมาทดแทนโปรตีนในอาหารสัตว์ได้แล้ว ยังเลี้ยงง่าย ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ ไม่ค่อยมีศัตรูตามธรรมชาติ ขยายพันธุ์ได้ง่าย และเร็ว ในระยะที่เป็นตัวหนอนกินอาหารอินทรีย์วัตถุดิบได้หลากหลาย มีประโยชน์ต่อกระบวนการย่อยสลายขยะอินทรีย์เป็นอย่างมาก มีคุณค่าทางอาหารสูงเหมาะแก่การนำมาใช้ในภาคปศุสัตว์ สำหรับเป็นอาหารสัตว์ เกษตรกรสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ได้เกือบทุกชนิด ทั้งปลา ไก่ หมู เป็นต้น ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืนและให้โปรตีนสูง



นายอนุชา เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบยกเลิกมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ. 2507-2559) และให้ประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปแทน และร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก ปัจจุบันมีผู้ผลิตเชื้อเห็ดที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตประมาณ 60 ราย และผู้ประกอบการผลิตเชื้อเห็ด มีกลไกในการประกันคุณภาพในการซื้อขายเชื้อเห็ดที่มีความเชื่อมั่นต่อกัน จึงทำให้การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ เป็นภาระที่เกินความจำเป็นต่อผู้ผลิตเชื้อเห็ด ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานได้ โดยเห็นควรให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พิจารณาแนวทางส่งเสริมการตรวจรับรอง เพื่อให้ผู้ผลิตเชื้อเห็ดที่ได้รับใบอนุญาตและใบรับรองให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานและได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง พิจารณาแนวทางให้ผู้ผลิตเชื้อเห็ดสามารถแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปได้ เพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับการใช้ประโยชน์ทางการค้า



พิธีบวงสรวงต้นไม้ ปี 2567

‘ปลัด กษ.’ เป็นประธานพิธีบวงสรวงต้นไม้ งานพระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี 2567

นายประยูร อินสกุล ปลัด กษ. กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีบวงสรวงต้นไม้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง และเทพีคู่หาบเงิน เข้าร่วม ณ บริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคั้นไถ กรมส่งเสริมการเกษตร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้จัดเก็บ ดูแลรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง และจัดเตรียมคั้นไถ สำหรับเข้าร่วมวันซ่อมย่อย วันซ่อมใหญ่ และวันงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2567 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ปฏิบัติหน้าที่นี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงเดือนเมษายน ก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญของทุกปีกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงคั้นไถให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และปี 2567 นี้ ได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงต้นไม้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ในอดีต คั้นไถเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูกข้าว ใช้แรงงานสัตว์ เช่น โค กระบือ ในการขับเคลื่อน ซึ่งถูกนำมาใช้ประกอบพิธีไถหว่านในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญทุกปี โดยพระราชพิธีฯ มีมาแต่โบราณตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม



ให้มีพิธีสงฆ์ เรียกว่า “พระราชพิธีพืชมงคล” ร่วมด้วย จึงทำให้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพระราชพิธีพืชมงคลรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา ซึ่งพระราชพิธีฯ นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในการทำนา เป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหก ทางจันทรคติ หรือเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมในการเริ่มต้นการทำนาของทุกปี โดยในปี 2567 สำนักพระราชวังกำหนดให้มีพระราชพิธีพืชมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค.67 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ค.67 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สำหรับคันทัน ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีในปัจจุบัน ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2539 โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีชุดองค์ประกอบ ดังนี้ 1) คันทัน ขนาดความสูง วัดจากพื้นถึงเศียรนาค 2.26 เมตร และยาวจากเศียรนาค ถึงปลายไถ 6.59 เมตร ทาสีแดงชาดตลอดคันทัน หัวคันทันทำ เป็นเศียรพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันทันเป็นลาย กระจิงตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันทัน ปลายไถหุ้มผ้าขาวขลิบทอง สำหรับมือจับ 2) แอภเทียมพระโค ยาว 1.55 เมตร ตรงกลาง แอภประดับด้วยรูปครุฑขนาดหล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทอง อยู่บนฐานบัว ปลายแอภทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเศียรพญานาค ลงรักปิดทอง ลวดลายประดับเป็นลาย กระจิงตาอ้อยลงรัก ปิดทองตลอดคันทัน ปลายแอภแต่ละด้านมีลูกแอภทั้งสองด้าน สำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระเทียม 3) ฐานรอง เป็นที่ สำหรับรองรับคันทันพร้อมแอภ ทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาสีแดงชาด มีลวดลายประดับเป็นลายกระจิงตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้าน หัวไถและปลายไถ 4) ธงสามชาย เป็นธงประดับคันทันติดตั้ง อยู่บนเศียรนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลาย ลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแวมีฟู่สีขาวประดับเป็นเครื่องสูง ชนิดหนึ่ง เพื่อประดับพระเกียรติ ธงสามชายมีลักษณะเป็นรูป สามเหลี่ยม ฐานยาว 41 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร และ เสาธงยาว 72 เซนติเมตร





ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร : นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัด กษ. ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2567 โดยติดตามความก้าวหน้า สินค้าเกษตร ได้แก่ ปลายุดกล้าพัน การผลิตพืชอาหารสัตว์ (มันสำปะหลัง) กาแฟ และปลานิลสายน้ำไหล

มอบโอวาทแก่ผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทย : นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัด กษ. มอบโอวาทแก่คณะเยาวชนเกษตรกรไทย ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม กษ. ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กษ. กับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council : JAEC) เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกเยาวชนเกษตรกร เพื่อส่งไปฝึกงานด้านการเกษตรในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 11 เดือน



อบรม นบส. รุ่นที่ 86 : นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัด กษ. ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 86 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) ตลอดจนมีความพร้อมในการเป็นผู้นำ และพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งประเภทอำนาจการหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน ณ ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เตรียมจัดมหกรรมสินค้าเกษตร : น.ส.ภัทราภรณ์ ไสเจยยะ รองปลัด กษ. ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม กษ. มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 มิ.ย. 67 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดง จำหน่าย และส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ผลผลิต 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น เชื่อมโยงกับผู้ผลิต สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดและเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้า ยกกระดับสินค้าเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร



วิธีการปลดหนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2544



1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 340 กำหนดว่า เป็นกรณีที่จำหนี้ แสดงเจตนาปลดหนี้ (ยกหนี้) ให้แก่ลูกหนี้ โดยทำเป็นหนังสือ

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2545

คำจำกัดความที่สำคัญ

"ธุรกรรม" หมายความว่า การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการดำเนินงานของรัฐตามที่กำหนดในหมวด 4

"อิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่น เป็นต้น

"ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทำขึ้น โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน

"ข้อความ" หมายความว่า เรื่องราว หรือ ข้อเท็จจริง ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ

"ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ ประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรมพิวเตอร์ หรือโทรสาร

"ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า อักษร อักษร ตัวเลข เสียงหรือ สัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคล ผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

เหตุผลในการออกพระราชบัญญัติฯ

เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีสภาพบังคับทางกฎหมายเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมทั่วไป รับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมือนกับการทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ และรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการจดทะเบียนและธุรกรรมอื่นๆ ที่กระทำกับหน่วยงานของรัฐ หรือโดยหน่วยงานของรัฐในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สาระสำคัญตามพระราชบัญญัติฯ

มาตรา 7 ห้ามมิให้บุคคลความผิดพลาดผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รับรองสถานะทางกฎหมายหรือความผิดพลาดผูกพันของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เสมือนเอกสารหรือหนังสือที่อยู่ในรูปของกระดาษ แต่การรับรองสถานะทางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 7 ก็เป็นเพียงห้ามมิให้บุคคลความผิดพลาดผูกพันของข้อความที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น มิใช่รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ข้อความในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะถูกต้องสมบูรณ์รับฟังได้หรือไม่ก็จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ หากไม่ถูกต้องสมบูรณ์ย่อมต้องห้ามปฏิเสธไม่รับฟัง ซึ่งประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตามหลักคำเสนอ คำสนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์อย่างไร ต้องดูว่าคำเสนอ คำสนองดังกล่าวกระทำต่อหน้าหรือกระทำโดยระยะทาง ถ้าเป็นการกระทำต่อหน้าจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งรับทราบคำเสนอ คำสนองดังกล่าว แต่ถ้าเป็นการเสนอสนองที่กระทำอยู่ห่างโดยระยะทาง จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายจำต้องใช้หลักการรับคำเสนอ คำสนองดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในหลักปฏิบัติสัญญา แต่กรณีที่มีโอกาสจะมีการส่งลายมือชื่อในธุรกรรมดังกล่าวได้ E-signature จึงต้องดำเนินการโดยใช้รหัสส่วนตัวซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันว่าใช้รหัสอะไรและทั้งสองฝ่ายจะต้องยอมรับในรหัสนั้นอันมีผลสมบูรณ์ ทำให้ธุรกรรมดังกล่าวสมบูรณ์ตามข้อตกลงดังกล่าวไว้

เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 7 เพียงบัญญัติห้ามมิให้บุคคลความผิดพลาดผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มิใช่รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ในแต่ละกรณี จึงมีบทบัญญัติมาตรา 8 และมาตรา 9 เป็นบทขยายมาตรา 7 เกี่ยวกับกรณีที่ทำกฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง โดยบัญญัติหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์และรับฟังได้

หลักการ

เป็นกฎหมายกลางที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย โดยมีหลักการ คือ

- 1) ความเท่าเทียมกัน (Functional Equivalence) ระหว่าง "กระดาษ" และ "ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลทางกฎหมายเทียบเท่าการใช้กระดาษ
- 2) ความเป็นกลางทางเทคโนโลยี (Technological Neutrality) ที่ไม่ระบุเจาะจงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง แต่รองรับพัฒนาการของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 3) เสรีภาพการแสดงเจตนา (Party Autonomy) ของคู่สัญญา

มาตรา 8 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 9 ในกรณีที่ทำกฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง หรือทำเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและกลับคืนมาใช้ได้ โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีการลงลายมือชื่อหรือกำหนดผลทางกฎหมายกรณีที่ไม่มีการลงลายมือชื่อไว้ ให้ถือว่าได้มีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า

- (1) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อที่เกี่ยวข้องกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
- (2) ใช้วิธีการในลักษณะของลายมือชื่อ ดังต่อไปนี้
 - (ก) วิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์อันต้องคำนึงถึง รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (ข) วิธีการอื่นใดที่การกลั่นแกล้งเจ้าของลายมือชื่อและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อ ตาม (1) ได้ด้วยวิธีการนี้เองหรือประกอบกับพยานหลักฐานอื่น วิธีการที่เชื่อถือได้ตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้คำนี้ถึง

(1) ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคลสภาพพร้อมใช้งานของทางสื่อในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ในกฎหมายระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็นสื่อกลางระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทำธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร

(2) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทำ จำนวนครั้งหรือ ความสม่ำเสมอในการทำธุรกรรม ประสิทธิภาพการดำเนินการปฏิบัติตาม ความสำคัญมูลค่าของธุรกรรมที่ทำ หรือ

(3) ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสารสื่อให้มีความไว้วางใจนำมาใช้บังคับกับการประกันตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยอนุโลม





สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

ปลาแรด GI ลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี

ปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี

(Pla Rad Lum Nam Sakae Krang Uthai Thani)

ปลาแรดที่มีเกล็ดหนา หน้าจุ่ม ครีบแบนและลำเนื้อนุ่มแน่นเป็นเส้นใย

มีรสหวาน ไม่มีกลิ่นโคลนหรือกลิ่นสาบ เป็นปลาแรดที่เลี้ยงในกระชัง บริเวณลุ่มน้ำสะแกกรัง

เริ่มตั้งแต่บ้านจักษาจนไปบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี เป็นสินค้า GI

โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555



หน้าจุ่ม เกล็ดหนา เนื้อนุ่มแน่น

ลักษณะของปลาแรดอุทัยธานี

รูปร่าง รูปร่างหน้าสั้นจุ่มลงเกล็ดหนา ครีบแบนและลำสั้น

เพศผู้จะมีโหนกสูงใหญ่กว่าเพศเมีย

สี สีเข้ม หน้าหนา มีเมือกน้อย สีลำตัว ดำบนและมีสีน้ำตาลปนดำ

หรือค่อนข้างเทาดำลำมีสีขาวตามเกล็ด เพศผู้ที่โหนกครีบหู

จะมีสีขาว และมีเขาสีแดง เพศเมียที่โหนกครีบจะมีสีดำ

เนื้อ เนื้อแน่นเป็นเส้นใย

รสชาติ รสหวาน ไม่มีกลิ่นโคลนและกลิ่นสาบ

ด้านการตลาด

ร้อยละ 94 จำหน่ายให้กับพ่อค้าในหน้าที่ ซึ่งมารับซื้อถึงกระชังเลี้ยงปลาเมื่อส่งต่อไปยัง

ร้านอาหารโต๊ะจีนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ส่วนผลผลิตที่เหลืออีกร้อยละ 6

เกษตรกรนำไปจำหน่ายด้วยตนเองที่ตลาดสด และบางส่วนนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อาทิ น้ำพริกแกง ปลาแรดอ่อน โดยจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook

ของเกษตรกรเอง และจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย และ บริษัทขนส่ง

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี (GI)

โดยเกษตรกรจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม จากการทำเกษตรกรรม

และประมงเป็นหลัก เกษตรกรเลี้ยงประมาณ 1-2 กระชังต่อ

ครัวเรือน มีพื้นที่กระชังรวม 4.11 ไร่ หรือ 1,644.44 ตารางเมตร

ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ ตำบลน้ำซึม

และตำบลท่าซุง ของอำเภอเมืองฯ

การสนับสนุนจากภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตร

จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์

จังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด มีนโยบายสนับสนุน

ด้านการแปรรูปด้านการตลาด ตลอดจนมาตรวจทานของสินค้า

เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพ เมื่อรองรับความ

ต้องการของผู้บริโภค รวมถึงเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกร

ขายผ่านตลาดออนไลน์มากขึ้น



จัดทำโดย :

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี





ตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี

“เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายการขยายตลาดสินค้าเกษตรที่ขายตรงโดยเกษตรกร เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค



จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ MOA ขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) โดยปี 2559 จัดตั้งตลาดนัดเกษตรกร แห่งแรก ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

ปัจจุบัน จังหวัดลพบุรีสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อขยายตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) กระจายถึง 11 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิกตลาด ได้แก่ การตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผัก การแปรรูปหลักสุขภาพอาหาร การจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ณ Modern Trade ในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดลพบุรี เชื่อมโยงการนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรวางจำหน่าย ตลาดจริงใจ ณ ท็อปส์ มาร์เก็ต โรบินสัน สาขาลพบุรี

ตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี มีจำนวน 14 แห่ง ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลประจำอำเภอ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นประเภทพืชผัก ข้าว ผลไม้ และสินค้าเกษตรแปรรูป ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ (Organic) PGS สินค้าโดดเด่น ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ปลาสม กล้วยน้ำว่า กล้วยหอม ถั่วแระญี่ปุ่น ฝรั่ง ผักเซียงดา ผักหวานป่า ผักสลัด ซึ่งมีร้านค้าหมุนเวียนจำหน่าย 250 ร้าน รายได้เฉลี่ย 107,116 บาท/ปี/ร้าน สามารถสร้างรายได้เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และช่วยเหลือเกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

“ตลาดเกษตรกร
จังหวัดลพบุรี
จำหน่ายสินค้า



จัดทำโดย : กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3668-9763 โทรสาร 0-3668-9858 Email : paco_lri@opsmoac.go.th



Website

Facebook

SAMUTPRAKAN

“ปลากระพงสองน้ำ” สมุทรปราการ



ลักษณะเด่น

- เลี้ยงได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย
- ลำตัวมีสีเทาเงิน
- เนื้อแน่น สด หวาน
- ไม่มีกลิ่นคาว กลิ่นโคลน กลิ่นสาบ

จังหวัดสมุทรปราการ มีแหล่งผลิตปลากระพงสองน้ำในบึงที่อำเภอบางบ่อ เนื้อที่กว่า 1,700 ไร่ ส่งขายทั่วประเทศไทย แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวประสบปัญหาขาดผลผลิตตกต่ำ ต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าอาหารที่สูงขึ้น และจำหน่ายผลผลิตไม่ได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในบึงที่อำเภอบางบ่อ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์

จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานประมงอำเภอบางบ่อ และสำนักงาน

สหกรณ์เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ประสานกับผู้ประกอบการ เช่นคาร์ล บูด โฮลเซลส์ จำกัด

ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งภายใต้แบรนด์ "GO Wholesale" และบริษัท ซีบี แอ็กซ์ตรา จำกัด

(มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งภายใต้แบรนด์ "Makro" ในการรับซื้อปลากระพงขาว

จากกลุ่มแปลงใหญ่ปลากระพงขาว ตำบลคลองนันทน์ อำเภอบางบ่อ ซึ่งเป็น

การรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้มีพื้นที่

จัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมียอดจัดจำหน่ายเฉลี่ย

เดือนละ 1.5 ล้านบาท รวมทั้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เลี้ยงปลากระพงขาวของกรมการค้าภายใน โดยเกษตรกร

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับชดเชยราคาปลากระพงขาวกิโลกรัมละ 30 บาท

ระยะเวลาโครงการอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-นฤษภาคม 2567 นับว่าเป็น

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือเกษตรกร ร่วมกัน

แก้ปัญหาการค้าปลากระพงขาวตกต่ำ เน้นช่องทางจำหน่ายและระบายผลผลิต

ให้เกษตรกร และสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน



ตลาดชิงปลา จังหวัดภูเก็ต

เพียงกระพริบตา ปลาหายเกลี้ยง



แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต “ตลาดชิงปลาหรือตลาดชิงปลา” เป็นตลาดเช้าของชุมชนหาดในยาง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินภูเก็ต ที่มาของชื่อนี้คือในตอนเช้าชาวประมงท้องถิ่นจะนำปลาขึ้นจากเรือ แล้วเทลงที่ลาดโดยไม่ได้แยกชนิด ใครต้องการปลาอะไรก็แย่งชิงกันได้เลย ใครเร็วก็ได้ปลา ใครช้าก็อดได้ปลาหรือจะรอปลาจากเรือลำถัดไป ซึ่งจะทยอยขึ้นฝั่งมาเรื่อยๆ

นักท่องเที่ยวสามารถมานั่งรอดูพระอาทิตย์ขึ้น เลือกซื้อปลาและชมบรรยากาศที่ครึกครื้นของตลาด พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบคนท้องถิ่นริมทะเลฟินๆ มีทั้งชา-กาแฟโบราณ ขนมจีน ข้าวต้ม ไก่ทอด ขนมครก ผัก ผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล ฯลฯ รวมไปถึงการชมเครื่องบินขึ้น-ลง บริเวณหน้าหาด



หาดในยาง
(อุทยานแห่งชาติสิรินาถ)
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต



เปิดทุกวัน
06.00-10.00 น.
(ปลาหมดก็แยกย้าย)



NONGKHAI TILAPIA FISH CAGE MEKONG RIVER

ปลาบิลกระซังแม่น้ำโขง

หนองคาย

ปลาบิลกระซังแม่น้ำโขงหนองคาย เป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของจังหวัดหนองคาย โดยมีพื้นที่การผลิตริมฝั่งแม่น้ำโขง ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอกำป๋อ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอโพนพิสัย อำเภอสังขาม และอำเภอรัตนวาปี รวมพื้นที่การเลี้ยง 36.07 ไร่ 2,997 กระชัง ผลผลิตรวมทั้งปี 8,350.45 ตัน/ปี สร้างมูลค่ากว่า 540 ล้านบาท/ปี

ลักษณะเด่นสินค้า

(1) พันธุ์ปลา : ปลาบิลสายพันธุ์จิตรลดา

(2) ลักษณะทางกายภาพ :

(2.1) ปลาบิลสด

- รูปร่าง ส่วนหัวเล็ก ริมฝีปากบนและล่างเสมอกัน
- สี ลำตัวสีเทาจนลงถึงดำหรือปรับเปลี่ยนตาม

สภาพแวดล้อม มีลายพาดตามขวางของลำตัวสีดำ

- เนื้อ เมื่อปรุงสุก เนื้อจะมีสีขาว แน่นเป็นลิ่ม และนุ่ม เนื่องจากมีไขมันแทรก

- รสชาติ รสชาติหวาน มีกลิ่นเฉพาะตัว ไม่มีกลิ่นโคลน
- ขนาด ขนาดที่เหมาะสมในการจับจำหน่าย ควรมี

ขนาดตัวไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

(2.2) ปลาบิลแดดเดียว คือ ปลาบิลสดที่ผ่านการชำแหละและทำความสะอาดแล้ว นำไปแช่น้ำเกลือแล้วปรุงรส ก่อนนำไปตากแดดพอให้เนื้อปลาตึงมือ และสีของเนื้อปลาจะเข้มขึ้น



การขึ้นทะเบียน (GI)

- เลขที่คำขอ : 65100297
- วันที่ยื่นคำขอ : 26 กรกฎาคม 2565
- รายการสินค้า : ปลาบิลสด ปลาบิลแดดเดียว
- ทะเบียนเลขที่ : สข 66100215
- วันที่ขึ้นทะเบียน : 26 กรกฎาคม 2565



ติดต่อสอบถาม : กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย



042 422 841



www.opsmoac.go.th/nongkhai-home



saraban_nki@opsmoac.go.th